

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 600,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 19 ธันวาคม 2556

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3673

หน้า: 5(ล่าง)

Col.Inch: 56.77

Ad Value: 70,962.50

PRValue (x3): 212,887.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: หมายเหตุบ้านเมือง: ตามดูภารกิจไฟฟ้าของกรมป่าไม้

ช่วงนี้ขับรถขึ้นไปทางภาคเหนือจะพบเห็นไฟไหม้ข้างทาง หรือเกิดหมอกควันที่เป็นอุปสรรคในการเดินทาง รวมทั้งสายการบินทางภาคเหนือหลายเที่ยวบินต้องดีเลย์ออกไป เพราะทัศนวิสัยไม่ดี เนื่องจากหมอกควัน ส่งผลต่อการท่องเที่ยวที่อาจจะเปลี่ยนเส้นทางในการเดินทาง นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อระบบหายใจและสุขภาพของประชาชนในจังหวัดที่เกิดควันพิษจากไฟฟ้าด้วย

นอกจากปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนแล้ว ไฟปายังส่งผลกระทบต่อป่าไม้ ต้นไม้ สัตว์ป่า นก แมลง จุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่อยู่ในป่า ส่งผลให้ความหลากหลายในป่าลดน้อยลง เกิดการเสียสมดุลในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ **น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีหญิง** ต้องเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาดไทย เกษตร คมนาคม สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ ทุกหน่วยงานประชุมด่วนในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ที่เชียงใหม่ โดยเน้นให้แต่ละหน่วยงานบูรณาการในการทำงาน ให้ผู้ว่าเป็น CEO สั่งการในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันของแต่ละจังหวัด

ไฟฟ้า ร้อยละ 99.99 เกิดมาจากมนุษย์ ทั้งกิจกรรมการเผาโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ได้แก่ การเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ เผาป่าเพื่อต้องการเก็บผักหวาน และที่หนักที่สุดคือ การเผาป่าเพื่อต้องการพื้นที่ทำการเกษตร การเผาวัสดุการเกษตร เช่น ชังข้าวโพด ฟางข้าว อ้อย เพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร รวมทั้งความมั่งก่ายของคนที่ยังกัญหรือไม่เลือกที่จนเกิด

หมายเหตุ

บ้านเมือง

ตามดูภารกิจไฟฟ้าของกรมป่าไม้

ปัญหาไฟฟ้าตามมาโดยไม่คาดคิด

ถึงเวลาแล้วที่ทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการและรับผิดชอบในการแก้ปัญหาไฟฟ้าในของตนให้ครบวงจร ตัวอย่างเช่น **มหาดไทย** ต้องแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. อบจ. ให้ทุกหมู่บ้าน ทุกคนรับรู้ถึงผลกระทบจากไฟฟ้า และขอความร่วมมือไม่เผาป่า และวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควัน

กรมทางหลวง จะต้องช่วยดูแลสองข้างทางไม่ให้หญ้าก่อปัญหาให้เกิดไฟฟ้า โดยดูแลสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำการตัดหญ้าสองข้างทางให้สั้น อย่าตัดหญ้าครึ่งๆ กลางๆ และเก็บเศษหญ้า เพื่อไม่ให้เป็นเชื้อเพลิง เกิดไฟลามเข้าไปในป่า ทำให้ปัญหาใหญ่ตามมาจนเกินการแก้ไข

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องให้ความรู้กับชาวบ้านในการเตรียมพื้นที่ในการเกษตร โดยไม่ใช้วิธีเผาเศษวัสดุทางการเกษตร แต่เปลี่ยนมาเป็นการฝังกลบแทนการเผา เพื่อช่วยปรับสภาพดินและเติมปุ๋ยในธรรมชาติให้กับแปลงของเกษตรกร ซึ่งจะช่วยลดการเผา ลดหมอกควัน แกรมได้สภาพพื้นที่ที่ดีทำการเกษตร

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 600,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 19 ธันวาคม 2556

ปีที่: 12

ฉบับที่: 3673

หน้า: 5(ล่าง)

Col.Inch: 56.77

Ad Value: 70,962.50

PRValue (x3): 212,887.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: หมายเหตุบ้านเมือง: ตามดูการกิจไฟฟ้าของกรมป่าไม้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี ได้นำร่องมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันให้กับหน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ที่เชียงใหม่ สาระสำคัญ คือ ให้ ผวจ.เป็น CEO กำหนดช่วงวิกฤติที่จะดำเนินการ จัดการพื้นที่เสี่ยงในระดับจังหวัด และมีตัวชี้วัดของจังหวัด

ในส่วนของกรมป่าไม้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า จำนวน 54 หน่วย และศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า จำนวน 5 ศูนย์ ไฟฟ้าทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุมไฟฟ้า พร้อมทั้งเปิดแถลงข่าวชี้แจงการดำเนินงานป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน เมื่อวันที่จันทร์ที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา ที่สำคัญ คือ

เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมไฟฟ้า โดยมอบเงินอุดหนุนโดยตรงให้กับหมู่บ้านเครือข่ายในการป้องกันไฟฟ้า จำนวน 100 หมู่บ้านทั่วประเทศ หมู่บ้านละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000,000 บาท โดยมีคู่มือในการดำเนินการเพื่อให้เกิดความสำเร็จและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการให้ความรู้ ฝึกทักษะในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟฟ้า อบรมการเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า เพื่อให้มีความรู้และแนะนำ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการปฏิบัติงานควบคุมไฟฟ้า และอบรมให้ความรู้เยาวชน นักเรียน และพนักงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้มีความรู้เรื่องไฟฟ้า

ตั้งชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วควบคุมไฟฟ้าทั่วประเทศ จำนวน 325 ชุด

และประชาสัมพันธ์รณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์” ได้จัดขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ พะเยา เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก

สนธิกำลังในการควบคุมไฟฟ้า จากทุกภาคส่วนในการทำงาน ทั้ง กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อปท. และเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า เพื่อร่วมกันดับไฟ

บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีเผาป่าและยึดถือครอบครองพื้นที่ป่า โดยห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปเผาป่า บุกรุก ยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ แม้ว่าพื้นที่ป่านั้นจะถูกไฟไหม้จนไม่มีสภาพป่าแล้วก็ตาม หากผู้ใดฝ่าฝืน ให้ดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

เรื่องของไฟฟ้า ไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใด หรือใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตา ในการช่วยกันสอดส่องดูแลในพื้นที่ของตน หากท่านพบเห็นไฟฟ้าสามารถแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่สายด่วน Green call 1310 กด 3 หรือสายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สีฟุ้งได้